

ชื่อเรื่อง	การติดตามและประเมินผลสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) ปีการศึกษา 2549 รุ่นที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
คำสำคัญ	สมรรถนะผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น)
ผู้วิจัย	วรรณิ ตปนียากร และ มาลินี อยู่ใจเย็น
หน่วยงาน	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษารอคเบื้องต้น) ตามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมและเปรียบเทียบสมรรถนะผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษารอคเบื้องต้น) ตามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) รุ่นที่ 4 จำนวน 30 คน เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรม ซึ่งผ่านการตรวจความตรงทางเนื้อหา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และทดสอบความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ 0.98 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ผู้สำเร็จการอบรมผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณสำเร็จการอบรมมีสมรรถนะรายชื่ออยู่ในระดับดีและดีมาก
2. ผู้สำเร็จการอบรมผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) มีความเห็นสอดคล้องกันว่าคุณสำเร็จการอบรมมีสมรรถนะสมรรถนะพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป ด้านการวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษารอคเบื้องต้น และด้านการส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสภาพ และโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับดี
3. ผู้สำเร็จการอบรมและผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษารอคเบื้องต้น) มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะด้านการวางแผนและการปฏิบัติการพยาบาล ด้านการตรวจวินิจฉัย การรักษารอคเบื้องต้น และด้านการส่งเสริมป้องกัน ฟื้นฟูสภาพ และสมรรถนะโดยรวมทุกด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < 0.5$)